

## คำนำ

การวิจัยเรื่อง “การเกื้อหนุนทางสังคมแก่ผู้สูงอายุพื้นที่ศึกษาในเขตภาคใต้” เป็นการศึกษที่สืบเนื่องมาจากโครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้วิจัยแบบครบวงจรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยเริ่มศึกษาในเขตภาคกลางเป็นภาคแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 และพื้นที่เขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ. 2541 หลังจากนั้นจึงยุติลง เนื่องจากสิ้นสุทธระยะเวลาดำเนินงาน ต่อมา สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญวิจัยภาพรวมของผู้สูงอายุทั่วประเทศ จึงสนับสนุนงบประมาณให้ศึกษาในพื้นที่เขตภาคใต้ ซึ่งเป็นภาคสุดท้าย คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณสถาบันไทยคดีศึกษา มา ณ ที่นี้

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเกื้อหนุนทางสังคม โดยผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ลักษณะบริการสวัสดิการสังคมที่ผู้สูงอายุได้รับและไปใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคมและบริการที่ได้รับ ตลอดจนความคาดหวังต่อบริการต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุต้องการ

ในการเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างในการศึกษา ที่กรุณาเสียสละเวลาร่วมสนทนากับคณะผู้วิจัยหลายครั้ง รวมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้รับความช่วยเหลือจากการประสานงานของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ใน 2 จังหวัด ได้แก่ นายอำเภอนาบอน และนายอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอเมืองสตูล และนายอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งดังกล่าว จึงทำให้สามารถศึกษาชุมชนและรวบรวมข้อมูลจนสำเร็จลุล่วง คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

รายงานการวิจัยฉบับนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการนำไปกำหนดนโยบาย การดำเนินงาน และการจัดและปรับปรุงบริการที่เหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อไป สำหรับข้อผิดพลาดต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้น คณะผู้วิจัยยินดียอมรับและปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตุลาคม 2544

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร

เล็ก สมบัติ

ภาวนา พัฒนศรี